

บรรณาธิการแถลง

เวชสารแพทย์ทหารบก ฉบับปีที่ 58 ฉบับที่ 4 นี้ ปกหน้าเป็นรูปโครงการแพทย์ทหารบกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ที่ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้การช่วยเหลือในด้านการศึกษาพยาบาลให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเล่มได้ลงประวัติย่อๆ ของเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ผู้บังคับบัญชา ลำดับที่ 33 พลโท บุญเลิศ จันทราภาส วั ในฉบับนี้มีนิพนธ์ต้นฉบับ 4 เรื่อง เรื่องแรกโดย พ.อ.หญิง อัมพา สุทธิจรัสญ และ พ.อ.หญิง ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์ วงศ์ เรื่อง การสำรวจเพื่อศึกษาการดูแลรักษาโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อน และสภาพสังคมจิตวิทยาของผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มประเทศเอเชีย : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่าการควบคุมโรคเบาหวานในผู้ป่วยยังควบคุมได้ไม่ดี เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของแนวทางต่างๆ ดังนั้นจึงควรมีการให้ความรู้ผู้ป่วยและกระตุ้นให้ผู้ป่วยสนใจในการดูแลตนเองมากกว่านี้ เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในอนาคต

เรื่องที่สองโดย พ.อ.หญิง อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์ และคณะ เรื่องการประเมินหลักสูตรนายทหารเวชกรรมป้องกัน รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2544 ของกองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก พบว่า หลักสูตรนี้ใช้อยู่เหมาะสมดีแล้วเป็นส่วนใหญ่ เรื่องที่สามโดย แพทย์หญิง พรพิมล รัตนวิวัฒน์พงศ์ และคณะ เรื่อง ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของแบบทดสอบถามสากลเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายชุดสั้นฉบับภาษาไทย พบว่าแบบทดสอบนี้มีความเที่ยงตรงและมีความน่าเชื่อถือในระดับที่ยอมรับได้

เรื่องที่สี่โดย อาจารย์ ฉันทวัฒน์ กันธะมูล และคณะ เรื่อง Molecular characterization of α -thalassemia in patients with hemoglobin H (Hb H) disease and in Hb Bart's hydropic fetuses พบว่า อาจใช้เทคนิคนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยโรคก่อนคลอดของโรค α -thalassemia ในประชากรไทยให้ดียิ่งขึ้น

บทความที่ห้าเรื่อง Thai Avian Influenza (H5N1) Virus โดย พ.อ.หญิง ยุพา ผลโภค ได้เรียบเรียงไว้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังมีการระบาดกันอยู่บ้างในประเทศไทย แต่สามารถควบคุมได้

พ.อ.สุธี พานิชกุล ได้เขียนบทความพิเศษเรื่อง Authorship Practice ในทางที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร ขอเชิญอ่านแล้วพยายามทำให้ถูกต้องจะเป็นการดีมาก

Clinicalpathological conference โดย พ.อ.อภิชัย ลีละสิริ ได้สรุปจากผู้ป่วยที่ทำเมื่อ 18 กันยายน 2548 ไปด้วยดีเป็นผู้ป่วยที่น่าสนใจ ชายอายุ 68 ปี เหนื่อย เพลีย ไอเป็นเลือดมา 3 วัน และเสียชีวิตจากมะเร็งของปอด ปิดท้ายด้วยคำตอบของคำถามประจำฉบับปีที่ 58 ฉบับที่ 3 และคำถามใหม่ ชายอายุ 72 ปี มีอาการชาขาขวามือ มีภาพลิ้นหัวใจและช่วยกันตอบได้ครับ

วิชัย ประยูรวิวัฒน์
บรรณาธิการ

